



โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๕)

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓



โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะในบ้านเรือนและบริเวณถนน การเผาฟางข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จ

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอีโคสคูล

พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้า มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีความเป็นไทย บุคลากรเป็นครูมืออาชีพและชุมชนทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์ คือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย

พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนมีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยจัดทำเป็นรูปแบบบูรณาการการเรียนในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ จัดทำแผนเป็นรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและยังมีแผนในการจัดเป็นหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า และร่วมกันในเรื่องของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน การจัดโครงการที่เกี่ยวข้องและพัฒนาในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ได้รับการอบรมด้านการใช้สื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน



โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สวนวิทยาศาสตร์ สวนผักไฮโดรโปนิคส์ พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาสำหรับนักเรียน

พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนี้

ด้านขยะ มีการจัดทำโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งครอบคลุมในด้านของขยะ พื้นที่สีเขียว

๑. กิจกรรมขยะสร้างวินัย
๒. กิจกรรมรู้คุณค่าขยะ
๓. กิจกรรมเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนยังมีการสนับสนุนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่ นักเรียน ดังนี้

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สอดแทรกและบูรณาการสิ่งแวดล้อม
๒. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก



๓. กิจกรรมการทำความสะอาดเขตพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในช่วงเช้า

พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม สนับสนุนด้านงบประมาณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุนพันธุ์ไม้ในการแจกจ่ายให้ชุมชนร่วมกันปลูก

